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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของ
บริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 

เร่ิมการประชุม 

นายบัณฑิต ประทุมตะ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม และแจ้ง ว่า  การประชุมวันน้ีจะเ ป็นการประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect  
ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดงัน้ี 

1. ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ท่ีผา่นการรับรอง (Certification) และ 

2. ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self- Assessment) จาก

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผูดู้แลการประชุมให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ 

1. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจประเทศ
ไทย  

2. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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3. นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก ากับดูแล
กิจการและความยัง่ยืน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคนิค  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการบริษทั  

5. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

7. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยืน 

8. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยืน 

โดยจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

นายวิชาล อากาวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินกลุ่มบริษทั 

นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูดู้แลควบคุมการท าบญัชี และรักษาการเลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข              ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาว นทัธมน คงดีจนัทร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

4. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบติั ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2568 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 1,567 ราย แบ่งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 1,557 ราย ถือหุ้นรวมกัน 325,918,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 631,451 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2567  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 โดยบริษทัฯ ได้แจ้งเร่ืองดังกล่าวผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ 
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และผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 29 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 8 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 21 ราย นับจ านวนหุ้น 
ไดท้ั้งส้ิน 237,668,420 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.7816 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึง 
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบัขอ้ 39 ของ 
บริษทัฯ โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวิธีการและหลกัเกณฑ์การ
ประชุม จากนั้นมอบหมายให้นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการประชุม
ต่อไป  

ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ว่า ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพน่ิง เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือการบนัทึกและการจดัท ารายงาน
การประชุม รวมถึงการบริหารจดัการการประชุม เป็นตน้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และ/หรือ  

ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น 

เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น Custodian จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได ้

3. ส าหรับวาระท่ี 6 เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น

รายบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงัน้ี 



 

4 

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล  

ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนน

เสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดง

ช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้รับ

มอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีรับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล  

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน

ภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะถือว่าท่านผูถื้อหุ้น “เห็นดว้ย” กบัวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ

แกไ้ขได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ  โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที 

และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีผูท่ี้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย โดยใชอ้ีเมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัเพื่อยืนยนัตวัตนในการ

รับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผูม้อบฉันทะให้ในบญัชีผูใ้ชง้านเดียวกนั เวน้แต่ใชอ้ีเมลและเบอร์โทรศพัท์ เพื่อยืนยนั

ตวัตนต่างกนั ระบบจะไม่รวมรายช่ือผูม้อบฉนัทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชีผูใ้ช ้หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอื่น ๆ ให้

กดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูรั้บมอบฉนัทะรายอื่น ๆ  โดยการเปล่ียน

บญัชี ระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนออกจากท่ีประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ  คะแนนเสียงของ 

ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระท่ีเหลือทันที 

อย่างไรก็ตามการออกจากท่ีประชุมในวาระใดวาระหน่ึง จะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในการ

กลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการในระบบ 

5. การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการ

เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามท่ีตอ้งการ จากนั้น

กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยบริษทัฯ จะอ่านและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี  

หากมีค าถามท่ีถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ

เหมาะสม  

6. ในกรณีมีผูถื้อหุ้นต้องการถามค าถามในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม 

เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการรวบรวมค าถามท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อเป็นค าถามเดียวกนั และส าหรับค าถามท่ีส่งมาภายหลงัจะน าไป

ตอบไวห้นา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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7. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบติัตาม

ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจา้หน้าท่ี 

Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัทแ์ละ Line Official ตามท่ีปรากฏบนหนา้จอ 

8. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล์ เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ

ส ารองต่อไป 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ คุณธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทย
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นใน
คร้ังน้ี และกล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินปีท่ีผา่นมา ท่ีแมจ้ะเป็นปีท่ีมีความทา้ทาย แต่วิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์และความ
ทุ่มเทของทีมงานของบริษทัฯ ไดส้ร้างผลลพัธ์ท่ีแข็งแกร่ง และการลงทุนในเทคโนโลยีก าลงัเสริมสร้างต าแหน่งทางการ
แข่งขนัเพื่อการเติบโตในอนาคต นอกจากน้ี ส าหรับคณะกรรมการบริษทัเองยงัคงมุ่งมัน่ในการสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนควบคู่ไป
กบัการยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2567 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2567 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 3  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนจะเร่ิมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในวาระน้ี 
บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯแลว้  

ทั้งน้ี รายงานผลด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไดป้รากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ และไดร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

• บริษทัฯ เป็นบริษทับรรจุภณัฑท่ี์เติบโตเร็วท่ีสุดในเอเชีย 

• บริษทัฯ เป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรออกแบบบรรจุภณัฑต์ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และยงัเป็นผูน้ ำตลำดในกลุ่ม
สินคำ้บรรจุภณัฑพ์ลำสติกคงรูป ส ำหรับอำหำรและเวชภณัฑ์ 

• บริษทัฯ มีโรงงำน รวมทั้งส้ิน 17 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงำน 4 แห่งในประเทศไทย โรงงำน 9 แห่งในประเทศอนิเดีย 
โรงงำน 2 แห่งในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โรงงำน 1 แห่งในประเทศมำเลเซีย และ โรงงำน 1 แห่งในประเทศ
ฟิลิปปินส์  

• ส ำหรับนโยบำยควำมยัง่ยืน หรือ Sustainability บริษทัฯ มุ่งเน้นพลำสติกท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ไดห้รือ  
Recyclable Plastics 

• ในดำ้นบรรษทัภิบำล บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง  

• สัดส่วนรำยได้ของบริษทัฯ ในปี 2567 เป็นรำยได้จำกประเทศอินเดียในสัดส่วนร้อยละ 46 ประเทศไทย  
ในสัดส่วนร้อยละ 28 ประเทศมำเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 14 และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ในสัดส่วนร้อยละ 12 
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• สัดส่วนลูกคำ้แบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ อำหำรและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 75 เวชภณัฑ์และของใชส่้วนบุคคล
ร้อยละ 16 และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุตสำหกรรมร้อยละ 9 โดยกว่ำร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้นอยู่
ในกลุ่มของธุรกิจท่ีตอ้งกำรมำตรฐำนในดำ้นสุขอนำมยัท่ีสูงมำกซ่ึงคือจุดยืนของบริษทัฯ 

• ฐำนลูกคำ้ทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีควำมหลำกหลำย มำกกว่ำ 1,500 รำย เพื่อลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และแสดงให้
เห็นถึงกำรเติบโตของธุรกิจ 

• กำรเติบโตของบริษทัฯ ในรอบ 40 กว่ำปีท่ีผำ่นมำ  

- ในปี 2526 เป็นปีท่ีก่อตั้งบริษทัฯ  

- ต่อมำในปี 2548 มีกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์mai  

- จำกนั้นในปี 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส ำคญัทำงด้ำนผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร ซ่ึงน ำไปสู่กำรเขำ้ซ้ือ
กิจกำร “Custom Pack” ในประเทศไทย และกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรคร้ังแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561  

- จำกนั้นไดมี้กำรเขำ้ซ้ือกิจกำรในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในปี 2562  

- ในปี 2564 ไดมี้กำรเขำ้ซ้ือกิจกำรในประเทศมำเลเซีย และในปีเดียวกนับริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนใน SET 

- จำกนั้นในปี 2565 ได้เข้ำซ้ือกิจกำรคร้ังท่ีสองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษทั “TPAC Custom 
Solutions Pvt Ltd” ท่ีประเทศอินเดีย  

- ในปี 2566 น้ี ได้มีโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนท่ีประเทศอินเดียซ่ึงเสร็จส้ินแล้ว และล่ำสุดมีกำรจัดตั้ง
โรงงำนท่ีประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.”  

- ส ำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดตั้ งบริษทั Holding Company ท่ีประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ท่ีช่ือว่ำ 
“TPAC Global Holdco Limited” และไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของบริษทั Combi-Pack Sdn 
Bhd ส่งผลให้บริษทัถือหุ้น Combi-Pack Sdn Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

• โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ในปัจจุบนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

บริษทัฯ ไดถื้อหุ้นใน บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บำงนำ) จ ำกดั ในสัดส่วนส่วนร้อยละ 100 ถือหุ้นใน TPAC 
Packaging India Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยธุรกิจท่ีประเทศอินเดีย มีบริษทัย่อยอีก 2 แห่ง 
คือ TPAC Skypet India Private Limited (ร้อยละ 89) และบริษัท TPAC Custom Solutions Private Limited 
(ร้อยละ 100) นอกจำกน้ี บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั Sun Packaging Systems (FZC) ในสัดส่วนร้อยละ 89 ถือ
หุ้นในบริษทั Combi-Pack Sdn Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือหุ้นทำงตรงผ่ำนบริษทัฯ เองในสัดส่วน
ร้อยละ 80 และถือหุ้นทำงออ้มผำ่นบริษทั TPAC Global Holdco Limited ในสัดส่วนร้อยละ 20 และถือหุ้นใน
บริษทั TPAC Packaging Philippine Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 

• ปีท่ีผำ่นมำมีปัจจยัภำยนอกทั้งควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ และกำรเปล่ียนแปลงทำงภูมิรัฐศำสตร์ท่ีส่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ สำมำรถท ำรำยไดสู้งขึ้น เป็น 7,214 ลำ้นบำท เติบโตจำก
ปีก่อนหน้ำร้อยละ 6 แต่จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ท ำให้ก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือม
รำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ หรือ Core EBITDA ลดลงเหลือ 1,274 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบ
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กบัปีก่อนหน้ำ ทั้งน้ีเกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ ทั้งควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ จำกกำรเปิดบริษทัใหม่ กำรเปิดโรงงำนใหม่ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติลดลงเหลือ 471 
ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 14 และมีก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนปกติเท่ำกบั 1.27 บำทต่อหุ้น  

• จำกประวติักำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่ำ ยอดขำยของบริษทัฯ เติบโตขึ้น โดยมีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อ
ปี (CAGR) อยู่ท่ีร้อยละ 19 ต่อปี ก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำน
ปกติ (Core EBITDA) มีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ร้อยละ 25 ต่อปี ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ มีอตัรำ
เติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 49 ต่อปี และก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนปกติ มีอตัรำเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 41 
ต่อปี 

• ดำ้นกระแสเงินสด บริษทัฯ มียอดกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2567 อยูท่ี่ 1,143 ลำ้นบำท ซ่ึงจะช่วย
กระตุ้นกำรลงทุนของบริษทัฯ ขณะท่ีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E ratio) อยู่ในระดบั
ใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงเท่ำกบั 1.07 เท่ำ ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถรักษำระดบัไวไ้ดแ้มจ้ะมีกำรลงทุนในประเทศ
มำเลเซีย และมีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติ 2.5 เท่ำ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรลงทุนไดดี้ในอนำคต 

• โดยในปี 2567 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนดำ้นธรรมำภิบำล ไดแ้ก่ ไดรั้บกำรรับรองในกำรเขำ้ร่วม
เป็น “แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต” จำกสถำบนั CAC ไดรั้บคะแนน CGR ใน
ระดบั 5 ดำว “ดีเลิศ” ไดรั้บกำรประเมินหุ้นย ัง่ยืน SET ESG Rating ในระดบั AA และไดค้ะแนน 100 คะแนน
จำกกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัขอ้ 44 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท างบ
ดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี
เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ มีความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และไดผ้า่นการ
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พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 เพ่ือเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายและเพ่ือจ่ายเงินปันผล 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  เน่ืองจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 47 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ นอกจากน้ี มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 46 ของบริษทัฯ ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กบัความ
ตอ้งการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการดา้นอื่น ๆ ใน
อนาคต 
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ ประจ าปี 2567 เป็นจ านวน 
304,546,433 บาทและ 469,192,202 บาทตามล าดบั และมี ก าไรสะสมซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 เป็น
จ านวน 1,289,123,533 บาทและ 1,786,833,099 บาทตามล าดบั  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 บริษทัฯ มีทุนส ารองทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ แลว้  

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

(1) การงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 

(2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 124,089,000 บาท หรือในอตัรา 0.380 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2568 
และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ีเสนอในคร้ังน้ีเท่ากบัร้อย
ละ 30 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงิน
ก าไรจากผลการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 124,089,000 บาท หรือในอตัรา 0.380 บาท
ต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2568 
และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2567 และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1) นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 2) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา และ 3) นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ ออกจากการประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และไดม้อบหมายให้นายวีระศกัด์ิ 
สุตณัฑวิบูลย ์เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระท่ี 6 ต่อไป 

 จากนั้น นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 จึงมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 2) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
และ 3) นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน
มีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการดงักล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพ่ือรับเลือกตั้ งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองท่ีเหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของ
คณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดย
กรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและ
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เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมี
คุณสมบติัท่ีจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 253,344,920 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (32 ราย) 253,354,920 100.00 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,520 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 200 0.0000 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ิน นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 
เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2568 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 34 
ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2568 อย่างระมดัระวงั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรม
เดียวกนักบับริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของ
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 
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คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 เป็นจ านวนเงินทั้งสินไม่เกิน 2,735,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2568 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 99.9961 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 0.0038 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2568 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 41 
(6) ของบริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทน
ผูส้อบบัญชี ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นว่า ในปีท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตรายอื่นท่ีบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ก าหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 
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1) นาง ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

2) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

3) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ 

5) นางสาวณรยา ศรีสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 

ทั้งน้ี ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,590,000 บาท 
ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2568 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,590,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 260,928,720 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย - - 

รวม (34 ราย) 260,938,720 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 
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วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน เม่ือท่ีประชุมพิจารณา
วาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้อยา่งไร
ก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด แต่มีขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปไว ้ดงัน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
1) กลุ่ม Caps & Closures และ Pharma มีผูเ้ล่นรายใหญ่ท่ีมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว เช่น Aptar, 
Shriji Polymers, Gerresheimer และ Gopaldas บริษทัฯ มีแผนกลยุทธ์อย่างไรในการเข้าสู่กลุ่ม
ธุรกิจเหล่าน้ีดว้ย Solution ท่ีออกแบบเฉพาะลูกคา้ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า ทั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ฝาปิด (Caps and Closures) และกลุ่ม
เภสัชภณัฑ์ (Pharma) ถือเป็นส่วนส าคญัของกลยุทธ์การเติบโตของบริษทัฯปัจจุบนับริษทัฯ มี
รายไดป้ระมาณ 16% มาจากกลุ่มเภสัชภณัฑ ์และส าหรับกลุ่มฝาปิด บริษทัฯ ไดมี้การจ าหน่ายใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ขณะท่ี TPAC Custom ในประเทศอินเดียก็ไดเ้ร่ิมผลิตฝาปิด
ส าหรับทั้งกลุ่มอาหารและเภสัชภณัฑ ์และบริษทัฯ ยงัคงมัน่ใจในศกัยภาพการเติบโตในอนาคต 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
2)  เม่ือ 8 ปีก่อน บริษทัฯ เคยกล่าวถึงความประสงคใ์นการท าให้บริษทัฯ เป็นบริษทัระดบัโลก 
ซ่ึงก็ท าไดจ้ริง ดงันั้น จึงอยากทราบว่าในอีก 5 ปีขา้งหน้า บริษทัฯ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และ
จากท่ีเคยกล่าวถึงแผนความทะเยอทะยาน (Aspiration Plan) ขอให้อธิบายรายละเอียดของแผน
ดงักล่าว 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้กล่าวขอบคุณส าหรับการยอมรับในความเติบโตของ บริษทัฯ ตลอด
ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และไดต้อบค าถามว่า กลยุทธ์ของบริษทัฯ ยงัคงเหมือนเดิม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ
เติบโตในตลาดเกิดใหม่ ผา่นทั้งการเติบโตของธุรกิจจากภายในองคก์รเอง (organic) และการควบ
รวมกิจการหรือการเข้าซ้ือกิจการ (inorganic) ควบคู่กันไป และเน่ืองจากสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบนัมีความไม่แน่นอนสูง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่อยู่ในสถานะท่ีจะสามารถให้ขอ้มูลเป้าหมาย
ในอนาคตไดใ้นขณะน้ี 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
3) ค่าใชจ้่ายดา้นการขายและบริหาร (SG&A) เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในปี 2024 และจะยงัคงเพ่ิมขึ้น
ในปี 2025 หรือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ตอบค าถามว่า  การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 
(SG&A) โดยรวมมาจากภาวะเงินเฟ้อ และการลงทุนในดา้นดิจิทลั การขายและการตลาด รวมถึง
การวิจยัและพฒันา (R&D) ซ่ึงเป็นการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับการเติบโตในอนาคตของ 
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ คาดว่าการลงทุนเหล่าน้ีจะให้ผลตอบแทนในอนาคตแก่บริษทัฯ 
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ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
4) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายได้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และมาเลเซีย
รวมกนัคิดเป็นเพียงประมาณ 25% ของรายไดร้วม แต่กลบัคิดเป็น 60% ของก าไรสุทธิ จึงขอให้
อธิบายเหตุผล 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า บริษทัฯ มีโครงสร้างอตัราก าไรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ธุรกิจ ดงันั้นสัดส่วนก าไรจึงสูงตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
5) บริษทัฯ สามารถช้ีแจงแผนการจดัสรรเงินทุน (Capital Allocation Plan) ส าหรับปี 2025 ได้
หรือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า เป้าหมายของบริษทัฯ คือการลงทุนเพื่อการเติบโตในปี 
2025 เพียงแต่บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานในการลงทุนให้สูงขึ้ น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั หลงัจากการลงทุนแลว้ ส าหรับเงินสดท่ีเหลืออยู ่เป้าหมายของบริษทัฯ 
คือการลดอตัราหน้ีสิน เวน้แต่จะมีโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมหรือซ้ือกิจการท่ีมี
ความส าคญัเชิงกลยุทธ์และน่าสนใจอย่างแทจ้ริง ซ่ึงในกรณีนั้น บริษทัฯ ก็พร้อมท่ีจะพิจารณา
ลงทุนโดยไม่ลงัเล 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
6) ตอ้งการทราบสัดส่วนของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯท่ีส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า การขายสินคา้ของบริษทัฯ กบัสหรัฐอเมริกาโดยตรงนั้น
มีนอ้ยมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจมีผลกระทบทางออ้มบา้ง เน่ืองจากลูกคา้บางรายของบริษทั
ฯ ขายให้กบัสหรัฐอเมริกา 

ค าถาม นายสันต ์ศุภนิตยานนท ์ไดส้อบถามดงัน้ี  
7) ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตเมืองของอินเดียชะลอตวัลงตั้งแต่ปี 2024 ขอให้ช่วยช้ีแจง
มุมมองเก่ียวกบัแนวโนม้ของ TPAC India ในปี 2025 ไดห้รือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า การคาดการณ์ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คาดว่าการ
บริโภคภาคเอกชน ของสินคา้อุปโภคบริโภค (FMCG) จะฟ้ืนตวัในระดบัปานกลางในไตรมาส 4 
ของปีงบประมาณ 2025 ในรายงานระบุว่า  กลุ่ม FMCG มีการปรับตวัดีขึ้นในไตรมาส 3  
การเติบโตของ GDP โดยรวมในอินเดียคาดว่าจะอยูท่ี่ประมาณ 6–6.5% บริษทัฯ ยงัเช่ือมัน่ในการ
เจริญเติบโตของบรรจุภณัฑข์องประเทศอินเดียในอนาคต ท่ีจะท าให้บริษทัฯ เติบโตต่อไป 

ค าถาม นพ. สมพงษ ์รติพิชยกุล ไดส้อบถามดงัน้ี  
8) บริษทัฯ ประเมินแนวโนม้ยอดขาย ตน้ทุน ก าไรในปี 2025 ไวอ้ยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้ตอบค าถามว่า ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลในส่วนน้ี 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน เป็นการช้ีน าตลาด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ประสงคช้ี์แจงให้นกั
ลงทุนเห็นถึงศกัยภาพการเติบโตของบริษทัฯ ในอดีตรวมถึงแผนธุรกิจ โดยให้นกัลงทุนวางใจว่า
บริษทัฯ ยงัด าเนินอยูใ่นแผนงานเดิมท่ีประสบความส าเร็จ 
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ค าถาม นายก าพนธ์ อศัวศิริวิลาศ ไดส้อบถามดงัน้ี  
9) ปีน้ีบริษทัฯ จะเนน้การขยายแบบ organic หรือ inorganic 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า บริษทัฯ ยงัคงมองหาการลงทุนทั้งในแบบ Organic และ 
Inorganic ในลกัษณะเติบโตควบคู่กนั 

ค าถาม นพ. สมพงษ ์รติพิชยกุล ไดส้อบถามดงัน้ี  
10) บริษทัมีแผนจะซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยค์ืนหรือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถามว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตให้
บริษทัฯ  ซ่ึงปัจจบุนับริษทัฯ ยงัไม่มีแผนในการซ้ือหุน้คืน 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ  
ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.30 น. 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 34 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 260,938,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.91 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

                (นายยาโชวาดนั โลเฮีย) 

                                  ประธานกรรมการ 


